



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ซึ่งมีญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา ความละเอียดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก้มอัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน จึงรายงานผลการประชุมที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก้มอันมีมติรับรองรายงานการประชุมให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ชั้น ๒

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันมาพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันประธานที่ประชุม บูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันตามสมัยประชุม และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า สามวัน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

- เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายสมชาย ทัพโพธิ์)

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันทุกท่าน กระผมนายสมชาย ทัพโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน หมู่ที่ ๑๓ ในนามของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือแก้ไขคำผิด ตกหล่นแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง

<p>มติที่ประชุม</p>	<p>รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (โดยการยกมือ)</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>๓.๑ ญัตติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔</p>
<p>นายก อบต. (นายชูศักดิ์ เนตรธวัชกุล)</p>	<p>- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เชิญครับ</p>
<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวศิญาธร เรืองเดช)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน จึงขอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาพร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง</p>
<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวศิญาธร เรืองเดช)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิญาธร เรืองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งร่างแผนที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ นั้น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ</p>

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แจกให้ค่ะ

ประธานสภา

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

- ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันนำข้อสรุป

เลขานุการสภา อบต.

(จำเอกทวีศักดิ์ ภูทอง)

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน จำนวน ๒๑ ท่าน ครบองค์ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (โดยการยกมือ)

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)

เรื่องอื่นๆ

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

จำเอก ทวีศักดิ์ ภูทอง ผู้จัดรายงานการประชุม
(ทวีศักดิ์ ภูทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมชาย ทัพโพธิ์
(นายสมชาย ทัพโพธิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุรพล สร้อยคำ
(นายสุรพล สร้อยคำ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พวงเพ็ชร ยศสัมพันธ์
(นางพวงเพ็ชร ยศสัมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก้มอัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ แซ่ตัน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ แซ่ตัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน